

บัญชีสรุปหน่วยงานใหม่ หลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 ของสถาบัน
ตามมติสภาสถาบันในการประชุม ครั้งที่ 7/2549
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549

สถาบันเสนอ	มติที่ประชุม
<p>ด้านหน่วยงานใหม่ 6 โครงการ</p> <p>1. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ</p> <p>2. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวการแพทย์</p>	<p>- อนุมัติหน่วยงานใหม่ 5 โครงการ</p> <p>1. อนุมัติ เนื่องจากมีหลักสูตรเปิดสอนมานานกว่า 5 ปี และมีนักศึกษาจบหลายรุ่น โดยมีความพร้อมด้านอาจารย์ผู้สอน อุปกรณ์การศึกษา และห้อง Lab ปัจจุบันสังกัดอยู่ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร</p> <p>2. ให้ชะลอไว้ก่อนเพื่อประโยชน์แก่บัณฑิตในการหางานทำที่กว้างและหลากหลาย กอปรกับเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่สภาสถาบันกำหนดไม่ให้มีหน่วยงานใหม่เกิน 1 ภาควิชาในหน่วยงานจัดการศึกษา ในแผนฯ 10 จึงเห็นสมควรให้คงภาควิชาเดิมไว้ก่อนเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรการศึกษาร่วมกัน หากไม่มีปัญหาด้านการสอน วิชาศึกษาทั่วไป ด้านการหางานทำของนักศึกษาและ มีความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์- การสอน อาคารเรียน และหลักสูตรอาจนำเสนอพิจารณาใหม่ในช่วงของการปรับ กลางแผนฯ 10 ปี 2552</p>

สถาบันเสนอ	มติที่ประชุม
3. ร.ร.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์	3. อนุมัติ โดยแยกออกมาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีในลักษณะเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ที่ผลิตนักศึกษาป้อนคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม	4. อนุมัติ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เปิดมานานกว่า 5 ปี และมีนักศึกษาจบแล้วหลายรุ่น โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอขยายภาควิชาเพียง 1 ภาควิชา ในแผนฯ 10
5. ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนละเอียด	5. อนุมัติ โดยให้คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมเปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาเทคโนโลยีการบิน เพื่อให้สอดคล้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการบินที่ได้รับอนุมัติให้บรรจุในแผนฯ 10 ทั้งนี้ สถาบันได้มีความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการบินกับ University of South Australia และสนามบินมิวนิคของเยอรมันและรองรับการเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีการบินซึ่งจะช่วยสนับสนุนความต้องการบุคลากรของสนามบินสุวรรณภูมิ
6. สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6. อนุมัติ เนื่องจากสถาบันได้ลงนามความตกลงทำทนายเป็นมหาวิทยาลัยเน้นด้านวิจัยกับสมศ.และกพร. จำเป็นต้องมีหน่วยงานรองรับนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้การก่อสร้างอาคารได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากร